



ประกาศเทศบาลตำบลเขาย้อย
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy “ไม่รับ-ไม่ให้”

ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้รณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบ เป็นไปตามหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนในเทศบาลตำบลเขาย้อยจึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด โดยขอแสดงเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy “ไม่รับ-ไม่ให้” ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส ดังนี้

ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้

๑. ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

๒. ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของเทศบาล

๓. ไม่เป็นตัวกลางรับหรือนำเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

๔. มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชันและการให้หรือรับสินบน “เป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้” ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม

๕. กรณีการรับของขวัญ ที่ให้แก่กันในพื้นที่การงานควรมีราคาไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส หรือการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้บัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี แทนการให้ของขวัญ

ดังนั้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กรและประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy “ไม่รับ-ไม่ให้” ป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน จึงให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้รับทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ผ่านช่องทางการสื่อสารของเทศบาล ได้แก่ เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเขาย้อย ไลน์กลุ่ม และสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่น ๆ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอรอนงค์ ศิริชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย